



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แพทยสภาชี้ เด็กสละสิทธิ์เรียนหมอ เหตุงานหนักดูคนไข้วันละ200คน

17 เมษายน 2551 15:46 น.



แพทยสภาชี้เด็กเมินเรียนหมอ เหตุงานหนักดูคนไข้ตวันละ 200 คน ๆ ละ2นาที่ แถมยังเสี่ยงถูกคนไข้ฟ้อง เตรียมเสนอสร.ลดเวลาทำงาน ด้านสถาบันแพทย์เผยปี44ปรับหลักสูตร ให้หมอรู้จักวิธีสื่อสารกับคนไข้ เผยคนไข้ฟ้องแพทย์ลดจากปี48 เกือบ 300 ราย แต่ปี 50 แค่ 190 ราย

จากกรณีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)ซึ่งมี 14 สถาบันได้ประกาศผลรับตรงนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2551 โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายรอบแรก 1,350 คน จากที่ประกาศรับ 1,218 คนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ต้องประกาศรับเพิ่มรอบสอง 117 คนเพราะมีหลายสถาบันเช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มีเด็กจำนวนหนึ่งสละสิทธิ์ไปเรียนต่อต่างประเทศ เช่น ได้ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และหันไปเรียนสาขาอื่นๆเช่น วิศวกรรม รวมถึงผลจากการที่คนไข้ฟ้องร้องแพทย์นั้น

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2551 พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) กล่าวว่า ปัญหาเด็กสละสิทธิ์ไม่เรียนแพทย์ ยังไม่อยู่ในขั้นนำห่วงเพราะปกติแต่ละปีจะมีเด็กเก่งมาสมัครสอบเข้าเรียนแพทย์เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสจะได้ทดสอบความสามารถ แต่เมื่อสอบเข้าได้คณะอื่นๆที่ต้องการเรียนก็สละสิทธิ์ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเด็กและการที่เด็กเก่งกระจายไปเรียนคณะอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนแพทย์อย่างเดียว

พญ.บุญมี กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคนไข้ฟ้องหมอทำให้เด็กไม่อยากเรียนหมอนั้น ทางสถาบันแพทย์และแพทยสภาเคยหารือกันและเห็นตรงกันว่า ปัญหานี้เกิดจากหมอไม่ได้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับคนไข้และญาติเพราะมัวแต่ทำงาน แต่ก็ต้องคำนึงถึงสิทธิของคนไข้ด้วย จึงมองว่าการแก้ปัญหาควรสอนให้นักศึกษาแพทย์รู้จักวิธีการพูดคุย สื่อสารกับคนไข้และญาติ เชื่อว่าถ้าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันดีๆจะช่วยให้แก้ปัญหาให้ดีขึ้น

"สถาบันแพทย์ต่างๆจึงได้ปรับหลักสูตรตั้งแต่ปี 2544 มีการสอนในเรื่องหลักการสื่อสารทั่วไป การสื่อสารกับผู้ป่วย การแจ้งข่าวแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 จนถึงการระดับคลินิกก็ยังสอนอยู่ และยังสอนกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้รู้ว่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยควรระมัดระวังอะไรบ้าง และมีตัวอย่างให้เห็นด้วย รวมถึงการเขียนรายงานและรักษาความลับของผู้ป่วย เชื่อว่าตอนทุกสถาบันคงจะปรับหลักสูตรกัน

หมดแล้ว " พญ.บุญมี กล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ โสฬ์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า เด็กสละสิทธิ์เรียนแพทย์เกิดจากเด็กไม่อยากจะเรียน หมอมาตั้งแต่ต้นแต่มาทดสอบความสามารถ เมื่อสอบได้คณะที่ต้องการเรียนก็สละสิทธิ์ รวมถึงเด็กที่สนใจอยากเรียนแพทย์ แต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจไปเรียนคณะอื่นๆ ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นมากกับเด็กที่มีพ่อแม่เป็นแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่เคยถูกฟ้องร้องมักจะไม่อยากให้ลูกเรียนหมอ อีกทั้งเด็กเองเห็นพ่อแม่ที่เป็นหมอลำงานหนัก ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็ไม่อยากเรียนหมอ ทางแพทยสภาจึงมุ่งสร้างความมั่นใจว่า เมื่อเด็กมาเรียนหมอแล้ว หากตั้งใจทำงานและปฏิบัติตามอยู่ในกรอบวิชาชีพแพทย์ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องถูกคนไข้ฟ้อง รวมถึงสอนให้นักศึกษาแพทย์รู้จักสื่อสารกับคนไข้และญาติมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาปัญหาคนไข้ฟ้องหมอ เนื่องจากหมอไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีกับคนไข้ ทำให้ไม่เข้าใจกัน ซึ่งสถาบันแพทย์ต่างๆ ได้ปรับหลักสูตรและสอนเรื่องวิธีการสื่อสารกับคนไข้แล้ว

"หมอไทยทำงานหนักมากรักษาคนไข้วันละ 200 รายมีเวลาตรวจและดูแลคนไข้แค่คนละ 2 นาที ทำให้การดูแลคนไข้ไม่มีคุณภาพ แต่ในต่างประเทศเช่น อเมริกา หมอรักษาคนไข้แต่ละวันจำนวนน้อยและให้คนไข้พบหมอก่อนฉุกเฉินและที่จำเป็นจริงๆ ทางแพทยสภาจึงกำลังหาข้อมูลและวิเคราะห์ว่าแพทย์ไทยควรทำงานวันละกี่ชั่วโมง และให้คนไข้พบหมอน้อยลง แต่กรณีฉุกเฉินและจำเป็นจริงๆ ต้องให้พบหมอได้ เพื่อให้การทำงานของหมอมีคุณภาพ ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ จะได้ไม่ถูกผู้ป่วยฟ้องร้อง เมื่อสรุปข้อมูลได้แล้วจะเสนอกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ให้ลดเวลาการทำงานของแพทย์" นายกแพทยสภา กล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้แพทยสภาได้แก้ปัญหาหมอลูกคนไข้ฟ้องร้องโดยอบรมเรื่องจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยและการสื่อสารกับคนไข้ให้แก่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล รวมถึงเน้นการไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อเกิดปัญหาผู้ป่วยฟ้องร้องแพทย์เข้ามายังแพทยสภา ก็จะจัดทีมลงไปดูปัญหาและช่วยเหลือคนไข้ภายในเวลา 1 อาทิตย์ เชื่อว่าการทำเช่นนี้ จะทำให้ปัญหาคนไข้ฟ้องร้องแพทย์ลดลงเพราะเมื่อคนไข้ได้รับช่วยเหลือแล้ว ก็คงไม่อยากฟ้องร้องแพทย์

"หลายปีที่ผ่านมาคดีของแพทย์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ที่ถูกคนไข้ฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลประมาณ 70 คดี และช่วงปี 2548 มีคนไข้ร้องเรียนหมอเข้ามายังแพทยสภาเกือบ 300 ราย ปี 2549 มีกว่า 200 ราย ต่อมาปี 2550 เหลือ 190 รายและปีนี้ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีประมาณ 20 ราย แสดงให้เห็นว่าปัญหาคนไข้ฟ้องร้องแพทย์มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เพราะแพทย์เข้าใจมากขึ้นว่ามีการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับคนไข้ อีกทั้งผู้ป่วยและสังคมก็เข้าใจมากขึ้น"นายกแพทยสภา กล่าว

นพ. อำนาจ กุศลนันท์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ในปีที่แล้วคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเด็กจำนวนหนึ่งสละสิทธิ์ ทำให้ต้องรับนักศึกษาแพทย์ถึง 3 รอบและปีนี้เบื้องต้นพบว่า เด็กเก่งหลายคนไม่อยากจะเรียนแพทย์เพราะกลัวถูกคนไข้ฟ้อง และขอฝากว่าถึงเด็กที่อยากเรียนแพทย์ว่า หากรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจและอยู่ในกรอบวิชาชีพ ก็ไม่ต้องกลัวถูกคนไข้ฟ้อง

"แพทยสภาแก้ปัญหาแพทย์ถูกคนไข้ฟ้องร้องโดยเน้นการไกล่เกลี่ย การให้แพทย์พูดคุยทำความเข้าใจกับคนไข้ รวมถึงการทำความเข้าใจกับตำรวจ อัยการว่ากรณีแพทย์รักษาคนไข้มักเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นได้เสมอเช่น คนไข้กินยาเม็ดเดียวก็ตายได้ หรือ การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงนั้นผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตกะทันหัน แต่กรณีที่แพทย์ทำผิดจริงๆ แพทยสภาก็ลงโทษเด็ดขาด"นพ.อำนาจ กล่าว

นพ.อำนาจ กล่าวอีกว่า แพทยสภายังได้เสนอร่างพ.ร.บ.ความรับผิดชอบและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมแก่แพทย์กรณีไม่ได้ตั้งใจประมาท เลินเล่อรักษาคนไข้จนได้รับความเสียหาย ก็ฟ้องคดีอาญาไม่ได้ แต่หากรักษาผู้ป่วยด้วยความประมาท เลินเล่อก็ฟ้องคดีแพ่งโดยได้เสนอร่างพ.ร.บ.นี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อปกป้องแพทย์เพราะหากแพทย์รักษาผู้ป่วยโดยประมาทเลินเล่อก็ถูกฟ้องคดีแพ่งได้ ขอให้แพทย์และประชาชนมั่นใจได้ว่าแพทยสภาดูแลปัญหานี้อยู่และให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

